

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วัน พุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์	กุลธรติลก	ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน/ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑	สมศักดิ์ กุลธรติลก	
๒	นายประยูร	ใจบาล	รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	ประยูร ใจบาล	
๓	นายธีรศักดิ์	เสธา	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๑	ธีรศักดิ์ เสธา	
๔	นายจำเริญ	ใหม่ต๊ะ	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๒	จำเริญ ใหม่ต๊ะ	
๕	นายวิชัย	แก้วก้อน	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๓	วิชัย แก้วก้อน	
๖	นายวิชาติ	รูปศิริ	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๕	วิชาติ รูปศิริ	
๗	นายอภิเดช	วงศ์แก้ว	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๖	อภิเดช วงศ์แก้ว	
๘	นายทิวากรณ์	เสธา	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๗	ทิวากรณ์ เสธา	
๙	นายชาติชาย	อุปแก้ว	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๘	ชาติชาย อุปแก้ว	
๑๐	นายอินแก้ว	ใจสืบ	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๙	อินแก้ว ใจสืบ	
๑๑	นางกานจันท์	แห่งยา	สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน หมู่ที่ ๑๐	กานจันท์ แห่งยา	
๑๒	นายมนตรี	นทีนาถวรกุล	ปลัด อบต./ เลขานุการสภา อบต. บ้านต๋อน	มนตรี นทีนาถวรกุล	

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่รต.กรกฎ	ประเสริฐวงศ์	นายอำเภอเมืองพะเยา	กรกฎ ประเสริฐวงศ์	
๒	นายพิชัย	ชำนาญยา	ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา	พิชัย ชำนาญยา	
๓	นายบาล	บุญก้า	นายก อบต.บ้านต๋น	บาล บุญก้า	
๔	นายณัฐพล	วงศ์ชาคม	รองนายก อบต.บ้านต๋น	ณัฐพล วงศ์ชาคม	
๕	นายถวิล	ธาตุอินจันทร์	รองนายก อบต.บ้านต๋น	ถวิล ธาตุอินจันทร์	
๖	นายอำนาจ	ไทยกุล	เลขานุการนายก อบต.บ้านต๋น	อำนาจ ไทยกุล	
๗	นางสุภา	วงศ์ช่างเงิน	รองปลัด อบต.บ้านต๋น	สุภา วงศ์ช่างเงิน	
๘	นางนงเยาว์	หัวน้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	นงเยาว์ หัวน้ำ	
๙	นายคมภูศิษฐ์	นนท์พิมานกิจ	หัวหน้าสำนักปลัด	คมภูศิษฐ์ นนท์พิมานกิจ	
๑๐	สิบเอกจักริน	จิตปลื้ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	จักริน จิตปลื้ม	
๑๑	น.ส.เรณูภา	สีบด้าย	นักจัดการงานทั่วไป ชก.	เรณูภา สีบด้าย	
๑๒	นางจรรุณี	พากเพียร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จรรุณี พากเพียร	
๑๓	น.ส.อริสรา	เสมอใจ	เจ้าพนักงานพัสดุ	อริสรา เสมอใจ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนพร้อมแล้ว นายมนตรี นทีนาถกุล ปลัด อบต.บ้านต๋อน/ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนแล้ว รวมทั้งหมด ๑๑ คน ปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน ๑๑ คน ไม่มีผู้ลาประชุม ไม่มีผู้ขาดประชุม และมีจำนวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้เรียนเชิญ นายสมศักดิ์ กุลธรรดิลก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน จตุรฐ เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเลขาธิการสภา อบต.อ่านประกาศของอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ความว่า

ประกาศอำเภอเมืองพะเยา

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ได้ทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอเมืองพะเยา ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อำเภอเมืองพะเยาพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
(กรกฎ ประเสริฐวงษ์)
นายอำเภอเมืองพะเยา

ที่ประชุม

- รับทราบ

เลขาธิการสภา อบต.บ้านต๋อน ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน กล่าวต้อนรับนายอำเภอเมืองพะเยา และท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ที่เข้าร่วมประชุมสภา ในครั้งนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ อังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ อังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านอ่านเป็นการล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ (ที่ประชุมไม่มีการเสนอขอแก้ไข) หากไม่มีถือว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ครับ

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข ด้วยจำนวนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภา

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งแบบกระทู้ถามไปให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. บ้านต๋อน ยื่นเรื่องกระทู้ถามต่อผู้บริหาร

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระนี้ไม่มี

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ดังนี้

๑. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF๕๑๔MU จำนวน ๒ คัน
๒. รถเกี่ยวนาข้าวแบบมีตัวบรรจุในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๗๐G Plus จำนวน ๒ คัน
๓. รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-๗๐G จำนวน ๒ คัน

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบาล บุญก้า
นายก อบต.บ้านตู่

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบาล บุญก้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ ขอชี้แจงรายละเอียดยุติการขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ ดังนี้

๑. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF๕๑๔MU จำนวน ๒ คัน
๒. รถเกี่ยวขนาดข้าวแบบมีตัวบรรจุนในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๗๐G Plus จำนวน ๒ คัน
๓. รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-๗๐G จำนวน ๒ คัน

เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านตู่ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ ทำเรื่องขอรับโอนรถเกี่ยวข้าวคูโบต้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จำนวน ๒ คันพร้อมรถไถนาและเทเลอร์ลากจูง และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านตู่ ได้รับคำชี้แจงจากอำเภอเมืองพะเยา เกี่ยวกับการขอรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอให้หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่สามารถรับโอนครุภัณฑ์รถเกี่ยวข้าวคูโบต้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ประสานงานไปยังอำเภอเมืองพะเยาเพื่อขอรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับหนังสืออำเภอเมืองพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๑๑๘/ว ๑๒๘๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ขอรับโอนสินทรัพย์ ประกอบด้วย รายงานการประชุมสภาฯ ที่มีมติเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์และรายงานให้อำเภอเมืองพะเยาทราบ เพื่อจักได้รายงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยดำเนินโครงการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว สำหรับรายละเอียดสินทรัพย์ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัยกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้

๑. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันม่า รุ่น EF๕๑๔MU จำนวน ๒ คัน อายุการใช้งาน... ปี (หมายเลขครุภัณฑ์ยังไม่ปรากฏ) มีสภาพการใช้งานปกติ
๒. รถเกี่ยวขนาดข้าวแบบมีตัวบรรจุนในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๗๐G Plus จำนวน ๒ คัน อายุการใช้งาน... ปี (หมายเลขครุภัณฑ์ยังไม่ปรากฏ) มีสภาพการใช้งานปกติ
๓. รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-๗๐G จำนวน ๒ คัน อายุการใช้งาน... ปี (หมายเลขครุภัณฑ์ยังไม่ปรากฏ) มีสภาพการใช้งานปกติ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔(๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องดำเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือตอบข้อหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งว่ากรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสพัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นการพิจารณารับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนรับทราบและพิจารณาต่อไป

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
นายวิชัย แก้วก้อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ซักถามครับ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิชัย แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ อยากทราบว่ารถเกี่ยวข้าวและครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของหน่วยงานไหน และมีการจัดซื้อด้วยวงเงินงบประมาณเท่าไร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอเรียนสอบถามท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา หรือนายอำเภอเมืองพะเยา ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ว่ารถเกี่ยวข้าวและครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของหน่วยงานไหน และมีการจัดซื้อด้วยวงเงินงบประมาณเท่าไร ครับ

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทำการเกษตรให้กับกลุ่ม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วและผมยังไม่ได้มา ซึ่งได้มีการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว รถสิบล้อห้องเย็น และนำไปเก็บไว้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ทราบว่ารถเกี่ยวข้าวได้ถูกนำไปใช้ที่ตำบลทุ่งรวงทองและมีการติดสติ๊กเกอร์ตรา อบต.ทุ่งรวงทองไว้ที่รถดังกล่าว โดยได้ให้เกษตรกรตำบลทุ่งรวงทองใช้ประโยชน์ แต่ต่อมาทางจังหวัดได้นำมาไว้ที่วิทยาลัยเกษตรฯ ประกอบกับผมได้ย้ายมาประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยผมได้ศึกษาพื้นที่และได้สังเกตเห็นว่าสภาพครุภัณฑ์ยังดีอยู่ และเหมาะสมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านต๋อน ประกอบกับทางกลุ่มฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน หรือขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ได้เข้ามาหารือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการเกี่ยวข้าวของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งขณะนั้นหมู่ ๓ ยังมีรถเกี่ยวข้าวไม่เยอะและถูกนายทุนขูดรีดโดยเขาจะกำหนดจำนวนไร่ให้มากพอเพื่อให้เขานำรถเกี่ยวข้าวเข้ามาในพื้นที่ จึงทำให้เกษตรกรรีบ

เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งที่ข้าวยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวไม่มีคุณภาพจึงทำให้ถูกกดราคาซื้อขาย เกษตรกรจึงได้รับผลกระทบอย่างมาก ผมจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาโดยยืมรถเกี่ยวข้าวมาใช้ จึงทำให้ปัญหาลดลงและหมดไปจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากช่วยเกษตรกรในพื้นที่ หลังเสร็จการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็นำรถไปคืน โดยกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่จะให้สินน้ำใจเป็นข้าวและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับผลผลิตที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้รับมีจำนวนมากมายและช่วยลดต้นทุนการผลิตลงเยอะมาก จึงเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าการเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทั้งสองท่านได้ขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เอาความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรมาใส่ใจและแก้ไขปัญหาให้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมโดยเราได้รับรถเกี่ยวข้าว และผมเห็นว่าหากยืมรถตลอดก่อนนำไปใช้ก็ต้องนำไปซ่อมบำรุงโดยกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ เช่น เปลี่ยนสายพาน อัดจาระบี เป็นต้น ซึ่งต้องทำทุกปี แต่ปีนี้ทางตำบลบ้านใหม่ได้นำไปใช้ ๑ คัน จึงเหลือให้ตำบลบ้านตุน ๒ คัน ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงกับสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่แล้วซึ่งเขาก็เห็นชอบ เพราะเล็งเห็นว่าได้ประโยชน์มากเพราะเป็นรถขนาดเล็กสามารถเข้าที่นาแปลงเล็ก ๆ ได้ โดยได้รถพ่วงอีก ๑ คัน รถไถ และรถแทรกเตอร์ ซึ่ง ๑ ชุด ประกอบด้วย รถไถ รถลาก และรถเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องซื้อทั้งชุดไม่สามารถแยกซื้อได้ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพราะว่ารถเกี่ยวข้าว ๑ คันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองในระยะไกลต้องใช้รถลาก เมื่อคิดได้ดังนั้นผมจึงได้ประสานสอบถามทางกลุ่มว่ามีความต้องการหรือไม่ โดยจะขอรับโอนมาให้ทางกลุ่มดูแล ผมจึงได้หารือไปยังจังหวัดและทางจังหวัดได้เชิญประชุมคณะกรรมการโดยนายก อบต.บ้านตุนก็ได้เข้าร่วม ซึ่งคณะกรรมการรับโอนได้มีมติให้โอนรถทั้ง ๓ คัน ให้แก่ อบต.บ้านตุน ๒ คัน และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๑ คัน แต่ขั้นตอนในการรับโอนต้องผ่านสภา ซึ่งสภาต้องรับโอน และเมื่อสภารับโอนแล้วต้องแจ้งเรื่องไปที่กลุ่มจังหวัดพะเยา (กบจ.พะเยา) เพื่อมีมติรับโอน เสร็จแล้วจะส่งไปที่กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพื่อมีมติให้โอนและเมื่อเขามีมติให้โอนแล้ว จึงส่งเรื่องไปที่สำนักงานประมาณเพื่อขออนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วก็แจ้งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางตัดโอนพัสดุลงระบบ GFMIIF ซึ่งทุกคนคงทราบแล้วว่าทรัพย์สินของรัฐแม้แต่บาทเดียวก็สูญหายไม่ได้ต้องมีที่มาที่ไป เมื่อเป็นงบกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบนเป็นงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลงบประมาณมีมติให้โอนก่อน เทศบาลหรือ อบต. หรือหน่วยงานรับโอนถึงจะรับโอนได้ ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการรับโอน เมื่อเขาอนุมัติแล้วเขาก็จะตัดในระบบ GFMIIF อื่น ๆ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะทราบว่าทรัพย์สินนั้น ๆ ไปอยู่ที่ไหน ถ้า อบต.รับโอนแล้วจะมีข้อมูลในระบบโดยครหสเพื่อค้นหาได้ รวมถึงงบประมาณอื่น ๆ ที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ จะมีข้อมูลอยู่ในระบบโดยไม่การสูญหาย ยกเว้นเมื่อคิดค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์แล้วเขาก็จะมีการตัดออกจากระบบไป

เทศบาล หรือ อบต. ผู้รับโอน รถทั้ง ๒ ชุด ไม่ควรนำมาเก็บไว้ที่ อบต. ให้ทำ MOU กับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่รับไปใช้ประโยชน์และบำรุงดูแลรักษา โดยอบต.ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว หรือไม่ต้องไปทำกิจการแข่งขันกับเอกชนเพราะ

ไม่ใช่หน้าที่ โดย อบต.มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงอาชีพ ซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ กฎหมาย พรบ.อบต. ซึ่งไม่ใช่ว่าหากรับโอนมาแล้วต้องดำเนินการเปิดกรอบ คนขับรถเกี่ยวข้าว ซึ่งมีได้เป็นเช่นนั้น เป็นการตีความผิด ตีความแบบไร้สาระ และ ไร้ความคิด โดยให้ทำ MOU ข้อตกลงโอนรถทั้งสองชุดให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ดูแล โดย อบต.จะดูแลกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ว่าใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ ใช้รถ มีการซ่อมบำรุงหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร เหมือนกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทำในเรื่องเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน เมื่อ อบต.สร้าง เสร็จแล้วก็ทำ MOU ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบำรุง ดูแล รักษา ซ่อมแซม ใช้ประโยชน์ โดย อบต.ไม่ต้องไปจ้างคนเก็บค่าน้ำ หรือซ่อมแซมระบบประปา เป็นต้น ซึ่งก็ ดำเนินการเหมือนกัน ซึ่งมีใช้อำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่จะประกอบอาชีพรถเกี่ยว ข้าว ต้องทำความเข้าใจ เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดูแล รักษา แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ผมขอชื่นชมและยกย่องกลุ่ม เกษตรกรนาแปลงใหญ่ของตำบลบ้านตุน โดยมีความเข้มแข็งของกลุ่มเอง ผมไม่ ทราบทาง อบต.ได้ช่วยเหลืออะไรไปบ้าง เพราะไม่มีข้อมูลให้ผมได้มีและรับทราบ แต่ที่ทราบมาเป็นข้อมูลของส่วนราชการ คือ สำนักงานการเกษตรได้สนับสนุน งบประมาณล่าสุด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาผมให้ความสำคัญมาก ซึ่งเราได้งบประมาณเยอะมาก เป็นจำนวน ๑๐-๒๐ กลุ่ม เงินลงพื้นที่เกือบ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

เมื่อเรามีหน้าที่แล้วท้องถิ่นต้องดูแล รักษา และส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรใน พื้นที่ประกอบอาชีพกันอย่างปกติสุข มิให้เกิดความเดือดร้อน ในปีนี้โชคดีมากที่ ราคาข้าวดีเพราะภาคกลางและภาคอีสานน้ำท่วม ประกอบกับข้าวได้ข้าวผลผลิตดี โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยจำนวนมากต่อไร่สูงมากจึงเป็นที่น่าพอใจมากเพราะไม่มีเกษตรกร มาประท้วงเรื่องราคาข้าวเพราะมีปัจจัยการผลิตที่เราได้รถเกี่ยวข้าวอยู่ในพื้นที่ จึง ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางหรือเจ้าของธุรกิจรถเกี่ยวข้าว โดยเราไม่ต้องวิ่งตามหารถ เกี่ยวข้าวหรืออู่เขาเพราะเรามีเครื่องมืออยู่แล้ว แต่ที่จะเป็นภาระก็คือราคาปุ๋ย ถ้าเราไม่มีรถเกี่ยวข้าวเป็นฐานทุนอยู่แล้วราคาเกี่ยวข้าวไร่ละ ๗๐๐ บาทก็เอาไม่ อยู่เขาคงจะขึ้นเป็นไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่มีรถอยู่แล้วแต่ ไม่พอเราก็ต้องยืมมาเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่เราไม่ทัน หรือแปลงมีจำนวนน้อย เรา ก็จะใช้รถขนาดเล็กที่เรามีอยู่เข้าไปเกี่ยว ทำให้ข้าวไม่ต้องสุกคายนง น้ำหนักลดลง ได้ข้าวปริมาณที่พอเหมาะ แต่อย่าไปคิดว่าเก็บไว้ที่หน่วยงานระดับจังหวัดเขาจะ ได้ยืมทั้งจังหวัดเพราะเป็นไปไม่ได้ เพราะการสุกของข้าวประมาณ ๑๕ วัน ไม่เกิน ๓๐ วัน ถ้าใกล้แห้งอาจจะร่วงคารวง จึงต้องไว้ที่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ผมเลยมี แนวคิดที่ผลักดันให้รถเกี่ยวข้าวมาอยู่ในพื้นที่เรา ทาง อบต.ไม่ต้องกังวลเรื่องการ จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม บำรุงรักษา แต่ให้ทำเป็นข้อตกลงโอนทรัพย์สินให้ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ไปบำรุง ดูแล รักษา และรับผิดชอบซ่อมแซม ทาง อบต. เพียงแต่ควบคุม ตรวจสอบ ความครบถ้วนของทรัพย์สิน รถทั้ง ๓ คัน อย่าให้สูญ หายหากเป็นเช่นนั้นให้กล่าวทุกข์ ทำหนังสือร้องทุกข์รายงานไปที่นายอำเภอ

เพื่อให้สอบสวน เพราะเป็นหน้าที่ที่ อบต.ต้องทำ งบประมาณแม้แต่บาทเดียว อบต.ก็ต้องจัดสรรให้กลุ่มๆ ในการบำรุง ดูแล รักษา และที่สำคัญเมื่อให้เขายืม ไปใช้หรือบำรุง ดูแล รักษาแล้ว และต่อมา อบต.ต้องการรถไถนำมาใช้ในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องชาวบ้านก็ขอให้ยืมจากกลุ่มๆ ตามแนวปฏิบัติระเบียบ กฎหมายที่กำหนดโดยให้ทางกลุ่มอนุมัติไม่ควรนำมาใช้โดยวิสาสะหากเสียหายให้ อบต.รับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ทางรัฐกำหนดเป็นไปตาม ครรลองครองธรรม มิใช่จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.แล้วจะมีเอกสิทธิ์และ นำมาใช้อย่างไรก็ได้ จึงนำเรียนให้ทราบว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทุก ฉบับ ทุกประการ เงินงบประมาณแผ่นดินไม่สูญหายได้รับการอนุมัติการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณและได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง สามารถ ยืนยันตรงนี้ได้ว่าการดำเนินงานตรงนี้จะไม่มีผู้ใดได้ติดคุกตามที่เขากล่าว การทำอะไร ต่าง ๆ ให้อ้างตามที่ท่านนายก อบต.ได้แถลงต่อที่ประชุมเมื่อข้างต้น เช่น หนังสือ อำเภอบ้านด่าน เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไป ตามบันทึกข้อตกลงก็เช่นกันให้อ้างตาม มติที่ประชุม เมื่อหน่วยตรวจสอบทุกข้างผมจะรับผิดชอบตามหนังสือที่ผมแจ้งมา ไม่ต้องกังวล เพราะผ่านคณะกรรมการระดับกลุ่มภาคเหนือตอนบน มีผู้ว่าราชการ จังหวัด ๔ จังหวัดเป็นคณะกรรมการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ไม่ต้องกังวลว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่มีความคิด กลุ่มจังหวัดยังให้สำนัก งบประมาณอนุมัติอีก และให้กรมบัญชีกลางตัดโอนอีก การได้มามีใช้เรื่องง่ายๆ กว่าจะได้รถ ๒ ชุดนี้มา อย่างเป็นกังวลคิดไปเอง ขอแค่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง ประชาชนในตำบลบ้านด่านให้ประกอบอาชีพกันอย่างสมบูรณ์ตามวาระของท่าน จะได้มากน้อยขนาดไหนขอให้คิดดูเอาเอง ซึ่งจะผ่านไป ๒ ปี ว่าท่านทำอะไรเพื่อ ชาวบ้านบ้าง มิใช่ทำแต่ถนนหนทางแล้วมีความภูมิใจว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วแค่นั้นจะเอาใครมาเป็นก็ได้ คนเก็บขยะก็เป็นได้ เพราะการสร้างถนนเมื่อจัดซื้อจัด จ้างเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีคนมาซื้อของแล้วเราก็ไปวัดขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงตามมาตรฐาน เผลอๆ อาจจะมีการสอดไส้ตรงกลาง เช่น หนา ๑๐ เซนติเมตร แต่ความจริงหนาแค่ ๕ เซนติเมตร เคยเจาะดูหรือไม่ ประเด็นนี้ผมยังไม่อยากจะถ่วงถ่วงถ้าผมตรวจจริงคงเจอหลายโครงการ ขออนุญาตเล่าเมื่อครั้งที่ผม เคยเป็นปลัดอาวุโส มีนายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งทำผิดกฎหมายผมก็จับ ตอนนี้มี หนังสือจาก ปปช.(ส่งเมื่อเดือนที่แล้ว)แจ้งว่าส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตภาค ๕ ส่วนปลัด คลัง ช่าง ที่ร่วมกันตรวจรับหรือที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ปปช.ไม่ชี้มูล ซึ่งโดนแต่นายกเทศมนตรี ๒ คน ฉะนั้นแล้วทำอะไรก็ได้ขอให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ได้แก่

๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และหมวดที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

๓. พระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้ง ๓ ฉบับที่กล่าวถึง ขอให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ส่วนกฎหมายรองลงมา เช่น ระเบียบ ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ขอให้พึงตระหนักว่าท่าน มิใช่องค์กรอิสระ หากรัฐบาลส่วนกลางสั่งมาท่านต้องปฏิบัติอย่าคิดว่า

ปลัดกระทรวงมีอำนาจอะไรมาสั่ง คนเลขที่จะทำลายแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเรา ได้สร้างบ้านแปงเมืองไว้ เอาเลือดเอาเนื้อ ออกรบ เพื่อปกป้องผู้หญิงและเด็ก คน เฒ่าคนแก่ให้อยู่กับแผ่นดินไทย

เพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายฉบับไหนที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เราก็ต้องศึกษา ท่านมานั่งตรงนี้ได้มิใช่คนธรรมดา ท่านเป็นคนเหนือคน ที่ชาวบ้านเขาไว้วางใจว่า ท่านมีองค์ความรู้ที่จะนำพาคณะการบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน บริหารทุกข์สุขของเขาได้ โดยฝ่ายท้องที่มีท่านกำนันเป็นรายตำบลและมีผู้ใหญ่บ้านร่วมกันดูแล ท่านจะต้องประสานให้ได้เข้ามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ท่านต้องประสานอย่าให้เกิดการแตกแยกท้องที่ไปทาง ท้องถิ่นไปอีกทาง ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สนใจ จะทำหน้าที่เพียงกรอบแคบ ๆ พอชาวบ้านเดือดร้อนบอกว่างบประมาณไม่มี พอปลายปีจ่ายโบนัส อย่าให้เห็น ปฏิเสธชาวบ้านบอกรบประมาณไม่มี และไม่มีในแผน แต่พอปลายปีจ่ายโบนัส ขอให้ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องชาวบ้านบ้างเพราะ ท่านรับปากเขาแล้ว ท่านแถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชน

รถสองชุดนี้ งบประมาณไม่ต่ำกว่าสามล้านบาทหรืออาจจะถูกลงเพราะราคารถจีนเข้ามาเยอะ และเทคโนโลยีมีมากขึ้น แต่ก็ลดทอนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนได้เยอะมากท่านไม่ต้องออกแม่แต่บาทเดียวแต่ได้ทรัพย์สินมา ๒ ชุด ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนไป จึงขอฝากในวาระนี้ของท่าน จะทำอะไรเพื่อชาวบ้านบ้างเพราะเหลืออีก ๒ ปี อย่าคิดว่ากาลเวลาผ่านไปช้า เพราะผมได้อนุมัติงบประมาณให้ท่าน ๒ ครั้งแล้ว ผมก็อยู่จะเข้า ๓ ปีแล้ว แต่อาจจะเร็ววันนี้ผมจะได้ขึ้นเป็นปลัดจังหวัด ผมว่าการที่เรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ถือเป็นบุญวาสนา ผมได้มาอยู่อำเภอเมืองพะเยา ๔ รอบ ก็ได้เห็นผลการดำเนินงานของท่านถือว่าทำได้สุดยอดมากที่สุดยอดมากที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดังนี้

๑. โควิด๑๙ ช่วยควบคุมโรคได้ ผลงานอยู่ระดับต้นๆ ของประเทศ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านหากจะพึงแต่หน่วยงานราชการคงจะเป็นไปได้ยาก เพราะมีกำลังคนเพียง ๕ - ๑๐ คน แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ร่วมด้วยช่วยกัน การดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนเราก็ทำ ภายในเดือนแรกจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับต้นของประเทศ รายงานอยู่บนโต๊ะของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ชมหลังจากนั้นจังหวัดอื่นเริ่มต้นตัวกันและเริ่มมีผลงานตามมา แต่สิ่งที่เขาประเมินคือความตื่นตัวองค์ความรู้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เมืองพะเยาสูงมาก หรือการแก้ไข

๒. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกที่เรียกชาวบ้านไปทำที่อำเภอทำให้มีเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและปริมาณคนมีมาก จึงได้กระจายอำนาจความสะดวกไปแต่ละท้องที่เองจึงทำให้ช่วยลดปัญหาลงได้ถือว่าการดำเนินงานที่เพราะลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

๓. การจัดทำถังขยะเปียก เมืองพะเยามีคนจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คน(ตามทะเบียนราษฎร) เราทำยอด ๑๐๐ เปอร์เซนต์ก่อนวันสุดท้ายสองวัน ซึ่งคือศักยภาพเพราะรัฐบาลไทยทำ MOU กับองค์กรสหประชาชาติในการลดโลกร้อน

แล้วใครจะขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ครัวเรือนซึ่งก็ต้องเป็นท้องถิ่นเพราะเป็นหน้าที่ท่านคงเห็นแล้วว่าสามารถทำได้อย่างสุดยอดซึ่งมีศักยภาพที่ต้องขอชื่นชมในที่ประชุมให้ท่านได้มีความภาคภูมิใจ และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำมิใช่แค่ระดับจังหวัด

ผมได้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดจะมีคนแห้วว่าอำเภอเมืองพะเยาได้รับรางวัลทุกเดือน นายอำเภอไปรับโลรางวัล นายไปรับโลรางวัล กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านไปรับโลรางวัลในที่ประชุมระดับจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เพราะของตำบลบ้านต้นไปรับรางวัลระดับประเทศหลายโครงการหลายกิจกรรมมากต้องชื่นชมสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน เพราะอาชีพหลักของเราคือการเกษตร เมื่อการเกษตรแน่นแล้วจะมีอะไรเข้ามาอีกมากเพราะท่านนายกบาลจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับแหล่งน้ำโดยจัดหางบประมาณมาดำเนินการ เช่น ขุดลอกแหล่งน้ำและอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิต โจทย์ต่อไปฝากให้คิดว่าเรามีน้ำกว๊านพะเยาแล้วและจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรกรทำนาได้ตลอดปี น้ำอยู่ระยะ ๕ - ๑๐ เมตรเราจะทำนาครั้งที่สองไม่ได้ทำได้เพียงครั้งเดียวขอให้ใช้ความคิดเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่มีงบประมาณ แหล่งงบประมาณมีมากมายโดยมีท่านธรรมนัสเป็นผู้ผลักดันช่วยดึงงบมาในแต่ละปีเป็นจำนวนพันหมื่นล้านบาท จนเป็นที่ตกใจว่าจังหวัดพะเยาเป็นเพียงจังหวัดเล็ก ๆ แต่ดึงงบประมาณได้จำนวนขนาดนี้ คลังจังหวัดยังตกใจว่าทำงานมาหลายปีไม่เคยเห็นงบประมาณแผ่นดินมาลงที่จังหวัดมากมายขนาดนี้ แต่ยังมีโครงการที่เบิกไม่ทันต้องคืนงบประมาณไปอีกหลายร้อยล้านบาทนี้คือศักยภาพที่ท่านธรรมนัสได้ทำเพื่อคนพะเยา แล้วเราทำอะไรบ้างมิใช่เอาแต่แบมือขอเขาอย่างเดียว ให้เราทำโครงการเสนอเข้าไปบรรยายละเอียดเกี่ยวกับการทำแหล่งน้ำเพื่อให้ชาวนาทำนาหรือปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดทั้งปีไม่ให้พื้นที่นาว่างเป็นสิ่งที่ท่านต้องคิด มิใช่อยู่รับค่าตอบแทนเป็นวัน ๆ ไป มิใช่คิดทำแค่ถนนอย่างเดียวเพราะมิใช่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะสำเร็จเลยการคิดก็ต้องคิดวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ เริ่มตั้งแต่การคิดตึ้นน้ำกว๊านเข้าไป การขุดลอก ๓ เมตร ตามที่ชลประทานบอกว่าเก็บน้ำได้ ๓๐-๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นยอดตั้งแต่ปี ๒๕๘๒ เพราะตั้งแต่ปี ๒๕๘๒ เราไม่เคยขุดลอกกว๊าน ท่านคงจะรู้ว่าช่วงที่น้ำกว๊านแห้งจนลงไปเดินได้มีความตื้นระดับไหน ถ้าไม่ขุดระดับน้ำกว๊านอาจจะมิเพียง ๑๐-๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตรใช้แค่ผลิตประปาแต่เรามีต้นทุนแหล่งน้ำที่หนองเล็งทราย นี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดโดยคิดให้เป็นระบบ เมื่อเราไม่มีงบเราก็ต้องไปขวานขวายหางบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าการดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหลอมรวมกันให้ได้ สุดท้ายก็เป็นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนถือว่าเราทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ตรงไหนที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องทำอย่าไปแหก ถ้าไปแหกทะเลกลางปล้องเราจะเดือดร้อนเข้าหาตัวเราเอง ถ้าเรามั่นใจและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก็ขอให้ทำไปเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนอย่าไปกลัวเพราะผมเองก็ไม่เคยกลัว เคยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษคนบุกรุกกว๊านพะเยามีผู้หลักผู้ใหญ่ ประมาณ ๒๐๐ กว่าคน ยังเอามาให้ได้หากเป็นญาติของใครผมก็ต้องขอโทษด้วย เพราะได้ทำการเจรจาขอคืนพื้นที่แล้วแต่ไม่ให้ จึง

ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายหากตัดสินใจว่าเป็นของชาวบ้าน รัฐไม่ต้องไปอ้างว่าพื้นที่ตรงนั้น ตรงนี้ รัฐจะให้ถมที่ดินเพื่อพัฒนาสร้างตึกแต่อย่างไร แต่ทำเป็นที่อยู่อาศัยได้ต่อไปรัฐไม่ต้องไปอ้างแต่ถ้ารัฐไม่รับทานก็ต้องถอย แต่หากท่านติดคุกหรือคดีขาดอายุความก็เป็นเรื่องของศาล ในฐานะที่นายอำเภอ นายก เป็นคนปกครองท้องที่ที่ต้องดูแลพื้นที่สาธารณะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือหน้าที่

ที่ผมพูดมานี้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีหน้าที่อันไหนที่ต้องทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปของรถเกี่ยวข้าวเป็นมาอย่างไร วัตถุประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุด หากท้องถิ่นหรือกลุ่มต้องการจะต่อยอดโดยจัดซื้อเครื่องอัดฟาง ราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทำการอัดฟางปีเดียวก็ได้คืนแล้ว เพราะราคาก่อนละ ๑๕ - ๒๐ บาท หรือราคาก่อนละ ๒๕ - ๓๐ บาท(รวมค่าขนส่ง) นี่คือนี่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องการจะต่อยอดและช่วยลดโลกร้อนไม่ต้องไปเผา

ถ้ามีรถไถ ๒ คันแล้ว หาก อบต.มีความคิดก็ทำโครงการไกลบลดต้นทุนการผลิตโดยออกทีวี แผ่นพับ หรือโซเชียลมีเดีย สามารถต่อยอดได้อีกเยอะมาก ดำเนินการง่าย ๆ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมาย หรือสร้างปุ๋ยบำรุงดิน ตามศาสตร์ของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอให้คิดง่าย ๆ อย่างคิดลึก หรือคิดเยอะ ว่าหากท่านนายกบาล บุญก้า รับเอามาแล้วจะได้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้น เพราะหากผลงานไม่ดีเขาก็คงไม่เลือก จึงขอฝากไว้ด้วยและขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋น

นายชาติชาย อุปแก้ว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของรถเกี่ยวข้าว ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋นชกถาม

เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋น นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านต๋น ทุกท่าน ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เครื่องจักรกลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋น ตามที่นายอำเภอเมืองพะเยาได้แจ้งไปแล้วเมื่อข้างต้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้แก่พี่น้องเกษตรกร แต่ผมก็มีความกังวลดังนี้

๑. หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋น(อบต.) มีมติรับโอนครุภัณฑ์เหล่านี้ และทาง อบต.ต้องลงเลขครุภัณฑ์ และติดตราประจำ อบต.บ้านต๋น และหากทำ MOU ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ นารถเหล่านี้ไปใช้ภายหลังต่อมาเกิดมีการร้องเรียนว่าทาง อบต.บ้านต๋นนำครุภัณฑ์เหล่านี้ไปรับจ้างกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหากมีข้อร้องเรียนกรณีเช่นนี้

๒. ผมได้ติดตามฐานะความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบ้านต๋น ยกตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ยี่มรถไปใช้ภายใน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และมีการรับจ้างเกี่ยวข้าวให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรอย่างน้อยสุดไร่ละ ๖๐๐ บาท ผมคิดราคาต่ำสุดรถเกี่ยวข้าวได้วันละ ๑๐ ไร่ (ซึ่งอาจจะมากกว่านี้จะได้จำนวน ๖ วัน) หากเป็น ๒ คันจะได้เงินจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท หากคิด ๑๐ วันจะได้เงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หรืออาจจะมากกว่านี้) แต่ปรากฏว่ารายงานทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สมาชิกกลุ่มคงไม่ทราบความเคลื่อนไหวเพราะไม่มีการชี้แจงให้

สมาชิกได้รับทราบ ผมจึงมีความมั่นใจว่าหากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่รับ
 ครุภัณฑ์เหล่านี้ไว้แล้วเขาจะสามารถดำเนินการและดูแลรักษาได้หรือไม่ จึง
 สอบถามด้วยความเป็นห่วง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอขอบคุณสำหรับข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเชิญท่าน
 นายก อบต.หรือท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
 นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนที่เคารพ และผู้เข้าร่วม
 ประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนดังนี้

๑. ก่อนอื่นท่านต้องดูหน้าที่ของท่านก่อนว่าท่านมีหน้าที่ หรือมีอำนาจใน
 การกำกับหรือดูแลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หรือไม่ ถ้ามีหน้าที่หรืออยากมี
 ส่วนร่วม การไปกำกับเขาคงทำไม่ได้เพราะว่าทางกลุ่มเกษตรกรฯ ตั้งขึ้นด้วย
 ตัวของเขาเองแต่จะใช้อำนาจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ สอบถามได้ว่าภายใน
 ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมาที่นำรถรับจ้างเกี่ยวข้าว มีพี่น้องกลุ่มเกษตรกรฯ เห็นด้วย
 หรือไม่ และเงินส่วนนี้อยู่ที่ไหน อย่างไร ขอให้ท่านไปถามได้แต่ถ้าท่านมา
 พูดลับหลัง คิดเอง เตาเอง ภายในกลุ่มสภาฯ ของท่าน ท่านทำไม่ถูก ท่าน
 ต้องดูอำนาจหน้าที่ว่ามีอำนาจกำกับกลุ่มเกษตรกรฯ อย่างไร สิ่งที่ท่านคาดหวัง
 กลุ่มเขาได้ผลประโยชน์เป็นเรื่องของกลุ่มเกษตรกรฯ

๒. หากกลุ่มเกษตรกรฯ นำรถมาแล้วไม่มีเงินบำรุง ดูแล รักษา แล้วใครจะ
 ดูแลรถ ก็เหมือนกับการบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งเราก็ต้องเก็บค่า
 น้ำตามมาตรฐานที่ใช้ไป แต่ราคาก็กำหนดเองว่าจะเก็บหน่วยละกี่บาท ถ้าใช้
 ระบบประปาป๊อกร้างค้ำจากเดิมราคาหน่วยละ ๕ บาท ก็อาจจะเก็บหน่วย
 ละ ๗ บาท เพราะราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น การเก็บค่ารถเกี่ยวข้าวก็เช่นกัน
 ถ้าหากสมาชิกกลุ่มบอกว่าถ้าเก็บค่าเกี่ยวข้าวทั่วไปจากไร่ละ ๖๐๐ บาท
 อาจจะลดเหลือไร่ละ ๕๕๐ บาท เพราะว่าค่าจ้างบำรุงเราไม่มี ค่าจ้าง
 คนขับรถไม่มีหรือใช้กลุ่มอะไรต่าง ๆ ค่าน้ำมันกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต้อง
 คุยกันว่าเอาไปรับจ้างหรือไม่ หรือเอาไปลดต้นทุนการผลิตอย่างไร เราอย่า
 ไปคิดว่าเขาได้รถมาแล้วชาวบ้านไม่ต้องจ่ายเลย น้ำมันใครจ่าย ค่าคนขับ
 ใครจ่าย เช่นนี้เราต้องคิดให้เป็นระบบ คิดให้เกิดตามข้อเท็จจริง ว่า
 เป็นอย่างไร

ผมอยากให้สภาแห่งนี้เข้าไปคุยกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ท่านใดเป็น
 สมาชิกกลุ่มขอให้คุยกันว่าแต่ละปีที่ท่านดำเนินการมาเป็นอย่างไรบ้าง
 ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไร อย่างไร ขอให้พูดคุยกันเช่นนี้ไม่ควรพูดนินทา
 โดยใช้เวทีอันทรกเกียรติแห่งนี้นินทากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผมไม่เคยทำ
 เพราะหากใครทำผิดผมจะเรียกมาตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้กระทำผิดมา
 พูดต่อหน้าผมโดยไม่ถือว่าเป็นทางการ หากเป็นทางการจะทำเป็นหนังสือ
 ชี้แจง

หากหลังจากเลิกประชุมวันนี้แล้ว ทางสภายังค้างคาใจอยู่ขอให้ใช้มติ
 สภาขอให้นายก อบต.หรือประธานสภาฯ ทำหนังสือถึงกลุ่มเกษตรกรแปลง
 ใหญ่ว่าที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ ทำงานกันอย่างไร เงินอยู่ไหน อย่างไร หากเขา
 ต้องการชี้แจงให้สภาทราบเขาจะเข้ามาชี้แจงเอง แต่หากเขาคิดว่าสภาฯ ไม่

มีอำนาจกำกับ ดูแล หรือตรวจสอบเขาก็มีสิทธิ์ที่ไม่เข้ามาชี้แจง แต่หากท่านต้องการทราบอีกก็ให้ทำหนังสือเชิญให้มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภา นี่คือการงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ท่านต้องใช้ความคิดว่าหากต้องการให้ใครมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินท่านต้องทำหนังสือชี้แจง

ถ้าจะถามเช่นนี้ ผมเห็นว่าต้องเชิญ นายสวัสดิ์ ปานา ประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมด้วย ถ้าจะให้ผมเชิญผมไม่มีอำนาจ ให้สภาทำหนังสือเชิญประชุมเองเพราะเป็นอำนาจของท่าน

ในการนี้จะขอชี้แจงว่าตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนไปที่อำเภอว่าเมื่อรถเข้ามาแล้วมีเรื่องร้องเรียนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ว่ามีความเดือดร้อน มีการทุจริต หรือไม่อย่างไร นั้น ขอดตอบว่าไม่มี มีแต่ผลบวก เกษตรกรขายข้าวได้น้ำหนัก ข้าวไม่ร่วง และยังมีการช่วยเหลือสังคมตามที่ผมแจ้งไปเมื่อข้างต้นโดยเมื่อเสร็จสิ้นฤดูแล้วและนำรถไปคืนกลุ่มฯ จะมอบข้าวเปลือก จำนวน ๓๐ กระสอบ มอบเงินบำรุงการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำมาแล้ว ๒ ปี นี่คือผลงานที่กลุ่มฯ ได้ทำขอให้คิดว่าประธานกลุ่มฯ (นายสวัสดิ์ ปานา) ได้นำข้าวเปลือกของส่วนตัวไปหรือไม่ เพราะได้มาจากชาวบ้านที่ต้องการทำบุญเพราะมีเงินคงเหลือ จึงอยากบริจาค นี่คือนี่สิ่งที่ดีผมรับทราบในมิตินี้แต่มิติในทางร้ายยังไม่มีหนังสือร้องเรียน ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ แต่ผมขอสอบถามท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวเมื่อรับโอนแล้ว

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงว่าเรื่องการรับโอน อบต.ต้องส่งผ่านไปให้กลุ่มฯ ทางเขาจะไปทำอย่างไรก็เป็นอำนาจของเขา เพราะว่า อบต.เป็นเพียงหน่วยงานราชการที่รับโอน ถ้าจะติดทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บ้านต๋อนก็สามารถดำเนินการได้แต่จะมอบให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บำรุง ดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ หากพบการกระทำผิดให้แจ้งไปที่ อบต.บ้านต๋อน หรือจะติดสติ๊กเกอร์ก็สามารถทำได้ทำอะไรก็ได้หากคิดว่าท่านจะกำกับตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด แต่หากเอารถไปแล้วรับจ้างท่านต้องคิดกับเขาว่าเมื่อเอารถไปแล้วใครเป็นคนขับหากเกิดการเฉี่ยวชน ใครจะเป็นคนบำรุงดูแล รักษา ต้องให้คิดเรื่องการบริหารจัดการเมื่อโอนไปแล้ว หรือทำ MOU ให้กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์ไปแล้วและทำให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหาย หาก อบต.มีอำนาจหน้าที่ตรงไหนกำกับ ดูแล เขาได้ขอให้เป็นไปตามนั้น แต่มีข้อกำหนดกฎหมายให้เขาทำเช่นนั้น เช่นนี้ แต่ต้องคุยกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ว่าเมื่อได้รถไปแล้วจะใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งเป็นมติของกลุ่มมิใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งต้องลองศึกษาดู ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม

นายธีรศักดิ์ เสธธา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา กำนันตำบลบ้านต๋อน สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธีรศักดิ์ เสธธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ขอสอบถามว่าหาก อบต.บ้านต๋อน รับโอนเป็นทรัพย์สินแล้ว และมอบให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปรับจ้าง จึงมีความกังวลเป็นห่วงว่าจะมีความผิดหรือไม่ ยกตัวอย่าง รถกระเช้าไฟฟ้าของ อบต.ยังไม่อาจจะตัดไม้ในบ้านของชาวบ้านได้หากมิใช่ที่สาธารณะ ช่างถนน เป็นต้น ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงศ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

ขอเชิญนายอำเภอเมืองพะเยาตอบข้อซักถามครับ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คำว่ารับจ้าง กับค่าน้ำมันและค่าจ้างคนขับ จะมีความเหมือนกัน แต่ถ้าเอารถไว้ที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว ยกตัวอย่าง หาก นาย ก.จะเกี่ยวข้าว นาย ก.ต้องหาคนขับรถมาเอง เติมน้ำมันเอง และคนต่อ ๆ ไปก็ทำเช่นกัน ถามว่าใครจะเป็นคนบำรุง รักษา เช่นนี้ต้องสอบถามกับกลุ่ม ๆ หรือการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งต่างคนต่างใช้แต่เกิดท่อแตกใครจะเป็นคนซ่อม

ในการนี้จึงขอให้ท่านคิดถึงความเข้มแข็งของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในเรื่องการรับจ้างเป็นการกล่าวอ้าง ท่านต้องคิดว่าสมมุติว่าท่านเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รับทรัพย์สินตรงนี้มาท่านจะอย่างไรให้รถได้เคลื่อนไปข้างหน้าออกไปเกี่ยวข้าวให้พี่น้องเกษตรกรได้ ท่านต้องจ้างคนขับ ท่านต้องอัดจาระบี ท่านต้องเปลี่ยนสายพาน ท่านต้องเติมน้ำมัน ถ้าคนขับไม่เชี่ยวชาญการขับรถไปชนคันนา หรือป็นโดยไม่ดูความสมดุลรถ รถเอียงติดโคลนหล่ม หากพังขึ้นมาใครจะเป็นผู้ซ่อมแซม ขอให้ลองคิดว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทำได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่องค์การบริหารส่วนตำบลจะไปดำเนินกิจการเอง องค์กรท่านเพียงแค่นี้หน่วยรับโอนแต่ผู้ใช้ประโยชน์คือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ความรับผิดชอบของท่านไม่มีแม้แต่น้อยนิด เพราะท่านเซ็นมอบให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นำไปใช้แล้ว ก็เหมือนกันที่เขาทำมาทุกครั้งที่ทุกปี ท่านลองพิจารณาดูว่ารถเป็นทรัพย์สินของทางราชการและยืมมาให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เกี่ยวข้าว ทางกลุ่มฯ จะบอกว่าการนำรถออกไปใช้ต้องอัดจาระบี เปลี่ยนสายพานทุกครั้ง คนขับรถก็ต้องจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันนี้เป็นคนในพื้นที่แต่ก่อนนั้นต้องจ้างคนจังหวัดพิจิตรมาขับให้ ซึ่งเขาคิดชั่วโมงละเท่าไรถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเกษตรกรฯ คงทราบ แต่ปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรคนในพื้นที่ก็มีความเชี่ยวชาญในการขับรถและมีความเชี่ยวชาญที่จะใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ที่สุด ก็เหมือนกันถ้าท่านเกรงว่าจะผิดแล้วตอนนี้ใครผิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หรือนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร ที่ให้ยืมรถมา ก็เหมือนกันคิดเหมือนกันง่าย ๆ ตอนนี้ทรัพย์สินยังเป็นทรัพย์สินของรัฐ หน่วยบริหารจัดการก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หน่วยบำรุงรักษาคือวิทยาลัยเกษตร แต่ความจริงคือทรัพย์สินยังไม่ได้โอนมาให้จังหวัดพะเยายังเป็นทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เซียงรายเป็นเจ้าของอยู่ตามกฎหมาย แต่ทำไมเวลาเรายืมมาถึงไม่ผิดขอให้ลองคิดดู ขอขอบคุณ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ

นายทิวากรณ์ เสธา

สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๗

เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋อน นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยาที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมยังมีข้อสงสัยหลายประการและยังไม่เข้าใจ ดังนี้

๑. ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลรับโอนมาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของสภา อบต.ในครั้งนี และทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานของรัฐแล้วการให้ยืมทรัพย์สินต้องเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐหรือไม่

๒. สมาชิกในกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่สามารถยืมได้ทุกคนหรือไม่ หรือจำกัดให้ยืมเฉพาะกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่เท่านั้น เกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่จะยืมได้หรือไม่

๓. เมื่อยืมได้แล้วผู้ยืมจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง ค่าจ้างอื่น ๆ อย่างไร ถ้ารับโอนมาแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเรียกเก็บเงินจากชาวนาที่มีใช้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้หรือไม่

๔. เกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบล ถือว่าเกษตรกรทุกคนเป็นสมาชิกหรือไม่ หรือต้องให้เกษตรกรสมัครเข้ากลุ่ม

๕. ปัจจุบันนี้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้จดทะเบียนเป็น หจก.หากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ยืมทรัพย์สินจะถือว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนหรือไม่

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ขอเชิญท่านนายอำเภอเมืองพะเยาตอบข้อซักถามครับ

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์

นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมก็ไม่ทราบว่ากลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเต็มเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยกระดับขึ้นไป เหมือนดังเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เสริมความเข้มแข็ง จะขอตอบว่าเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ หากอบต.รับโอนทรัพย์สินมาแล้วเราก็โอนให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ดูแล ดังที่ผมได้นำเรียนเมื่อข้างต้น แม้แต่รถไถหาก อบต.จะใช้ก็ต้องทำหนังสือยืมจากกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่

กรณีเดียวกัน ถ้าเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่หากจะใช้รถเกี่ยวข้าวก็ต้องขอยืมขอใช้รถเกี่ยวข้าวที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ตามแต่เงื่อนไขที่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่กำหนด

ถ้าหาก อบต.เห็นว่าจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ อบต.ก็ต้องทำเรื่องยืมกับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ อบต.จะเป็นผู้รับผิดชอบและส่งมอบรถให้บุคคลนั้น ๆ ไป แต่ระหว่างที่ยืมเกิดความสูญเสีย อบต.ต้องรับผิดชอบ แล้วหากนำไปให้เกษตรกรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ อบต. ตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ที่จะไปรับจ้าง หรือทำกิจการเกี่ยวกับการรับจ้าง ต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่มหรือ อบต.จะจ้าง

คนขับรถมาขับเอง จะให้ใครเติมน้ำมันก็เป็นอีกเรื่องที่ อบต.จะต้องตัดสินใจอยู่ในดุลยพินิจของนายก อบต.

กรณีการโอนทรัพย์สินของรัฐต้องเป็นระหว่างหน่วยงานของรัฐ การโอนถือว่าเป็นการโอนให้เป็นทรัพย์สินสมบัติ การยืมใช้เป็นอำนาจของ อบต.ที่สามารถกระทำได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ โดยมีหนังสือเป็นหลักฐาน เหมือนการส่งมอบทรัพย์สินให้กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ให้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ อบต.ก็มิได้มอบให้ขาดเสียทีเดียวโดย อบต.ยังมีอำนาจกำกับ ดูแล ว่ารถนั้น ๆ ยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่ หากกลุ่มเกษตรกรฯ นำไปขาย หรือสูญหายหรือเสียแล้วไม่ซ่อมก่อนที่งานพัสดุจะคิดค่าเสื่อมสภาพ และยังอยู่ในสภาพดีใช้ประโยชน์ได้ อบต.ก็ต้องทำหนังสือทุกไตรมาสส่งให้กลุ่มเกษตรกรฯ รายงานความพร้อมใช้ของทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น ยังสามารถใช้ได้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น หากทางกลุ่มเกษตรกรฯ รายงานว่ามีความเสียหาย อบต.จะต้องมีหนังสือสอบถามถึงสาเหตุความเสียหาย หรือทางกลุ่มฯ ไม่บำรุง ดูแล รักษา ถือว่าละเลย เพราะต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มฯ ที่ต้องดูแล ถ้ากลุ่มฯ ปิดความรับผิดชอบก็ต้องดำเนินคดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินของหลวง รวมถึงรถของหลวงทุกคันถ้าหากมีผู้ได้นำไปใช้ส่วนตัวที่มีใช้งานทางราชการถือว่าผิดกฎหมาย กรณีตัวอย่าง มีนายก อบต.เทิดไท ได้นำรถหลวงไปใช้ในลักษณะส่วนตัวและมีผู้ร้องเรียนไปที่ ปปช. ทุกเวลาทุกวินาทีที่รถจะวิ่งผ่านด่านถ้าปลาจะมีกล้องติดอยู่จึงเห็นอยู่ตลอดเวลาว่านำรถหลวงไปใช้จริงเพราะมีการบันทึกช่วงเวลานั้น ๆ

ในการนี้ ขอให้ อบต.พิจารณาเป็นแต่ละกรณี หาก อบต.จะนำมาเก็บไว้เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปใช้ อบต.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าโอนให้กลุ่มเกษตรกรฯ แปลงใหญ่แล้ว อบต.ไม่ต้องรับผิดชอบแม้แต่บาทเดียว ทุกท่านคงเข้าใจดีแล้วเพราะผมชี้แจงอย่างชัดเจน

ถ้าหากมีเกษตรกรคนใดคนหนึ่งเวลาเขามีการตั้งกลุ่มกัน ที่จัดตั้งตามศาสตร์ของพระราชชาของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ ๙ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกัน เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง และเขาไม่เข้าร่วมกลุ่มอื่นใดเลย หากเขามีความต้องการอยากได้รถเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวของตนเอง หาก อบต.ต้องการช่วย อบต.ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าจ้างคนขับรถ ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น

การตรวจสอบสภาพก่อนรับและหลังส่งคืน ขอให้ทำอย่างโปร่งใส ตั้งแต่การรับโอนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือจังหวัดพะเยา มีสภาพเป็นอย่างไร ให้บันทึกไว้ การส่งมอบต่อให้กลุ่มเกษตรกรฯ แปลงใหญ่ ให้บันทึกไว้ โดยมีการลงนามของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ถ้าจะยืมจากกลุ่มเกษตรกรฯ แปลงใหญ่ก็ต้องทำบันทึก มิใช่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.จะนำมาใช้เลยไม่อาจจะกระทำได้ ความรับผิดชอบของทรัพย์สินนั้น ๆ เมื่อให้กลุ่มเกษตรกรฯ แปลงใหญ่ไปแล้วทางกลุ่มเกษตรกรฯ ต้องรับผิดชอบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ในการประชุมครั้งนี้ให้เก็บบันทึกคำพูดไว้เป็นซีดีเก็บไว้ ถึงแม้เวลาจะผ่านไป ๑๐ - ๒๐ ปี ยังเป็นความจริงอยู่ คำพูดทุกคำพูดของผม ณ วันนี้ก็เป็นความจริงอยู่ขอให้เก็บไว้ อย่าใช้แค่มติที่ประชุมเพราะว่ามติที่ประชุมถ้าเป็นรายงานการ

ประชุมก็สามารถตัดตอนได้ บันทึกการประชุมต้องมีทุกคำ ต้องดูที่หัวบันทึกการประชุม หากเขียนเป็นรายงานการประชุมจะสามารถตัดตอนเอาแต่ใจความสำคัญ แต่บันทึกการประชุมต้องเป็นทุกคำพูด ขอให้ฝ่ายเลขาเข้าใจด้วยจะได้สบายใจกัน ทุกฝ่ายว่าในวันที่นายอำเภอมาชี้แจง ณ วันนี้เป็นอย่างนี้ อีก ๑ - ๑๐ ปี ข้างหน้า นายอำเภอจะไม่รับผิดชอบมิใช่เช่นนั้น ขอให้เป็นบันทึกการประชุมขอให้เข้าใจไว้ด้วย ถ้าเป็นรายงานการประชุมจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าสมาชิกสภาท่านใดกลัวอย่างนั้น อย่างนี้ หากเขาอัดเทปไว้ควรบันทึกลงในแผ่นเก็บไว้ อีก ๑๕ - ๒๐ ปี ข้างหน้า หากมีผู้ใดร้องเรียนขอให้นำบันทึกนี้มาเปิดและเรียกนายอำเภอมา ซึ่งตอนนั้นผมอาจจะเกษียณไปแล้วแต่ผมก็ยินดีที่จะมา สิ่งที่ผมรับราชการมาทุกวัน ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ยังผูกพันผมจนกว่าผมจะตายซึ่งยังไม่เห็นมีอะไรที่มากระทบกระเทือนกับอนาคตราชการของผมเพราะผมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ไม่มีใครทำอะไรได้ คุณจะร้องเรียนผมไปถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธาน ปช., เรียน มท.๑ และอื่น ๆ ก็ไม่เห็น ทุกอย่างก็จบ เพราะผมไม่เคยทำผิดกฎหมายแต่ถ้าทำผิดกฎหมายอย่างไรก็ไม่รอด ก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ถ้า อบต. จะใช้ อบต. จะต้องรับผิดชอบ ท่านมีศักยภาพหรือไม่ แต่ถ้าโอนไปให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ใช้ประโยชน์ท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการแต่ท่านก็ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินของรัฐแม้แต่บาทเดียวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ

นายทิวากรณ์ เสธา

สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๗

เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋อน นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยาที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามท่านนายอำเภอเมืองพะเยา ว่าปัจจุบันนี้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ได้จดทะเบียนเป็น หจก.แล้ว เขาจะยืมทรัพย์สินจะใช้ชื่อกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ หรือใช้รูปแบบ หจก.นาแปลงใหญ่ และจะถือว่า หจก.จะเป็นเอกชนหรือไม่ และหาก อบต.ให้ยืมทรัพย์สินจะทำผิดหรือไม่เพราะมีใช้หน่วยงานของรัฐเพราะถือว่าเป็นเอกชน

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๗ และขอเชิญท่านนายอำเภอเมืองพะเยาตอบข้อซักถามครับ

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์

นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หจก.เป็นการยกระดับจากรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรให้ไปในลักษณะที่หาผลประโยชน์ เหมือนดังเช่น การบินไทย การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ก็ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือธนาคารกรุงไทย ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ก็ยังเป็นของรัฐอยู่ จึงขอยืนยันว่าเป็นการยกระดับจากกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเป็น หจก. ต่อไปก็เป็นบริษัทจำกัด ถ้าเก่งมากก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ ถ้ายังไม่เก่งก็อยู่แบบนี้ ขอนำเรียนให้ทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

นายบาล บุญแก้ว

นายก อบต.บ้านตู่

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยาที่ได้ตอบข้อซักถามครับ ขอ
สอบถามท่านนายก อบต.ว่าขณะนี้ทางกลุ่มได้จดทะเบียนเป็น หจก.แล้วหรือไม่

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขณะนี้ทางกลุ่มเกษตรฯ ได้จดทะเบียนเป็น หจก.แล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งความจริง
แล้วก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเป็นเพียงการยกระดับ
เท่านั้น จึงขอนำเรียนให้ทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

นายชาติชาย อุปแก้ว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ขอขอบคุณท่านนายก อบต. และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถามครับ

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังค้างละเอียดย่อย โดยเฉพาะข้อกฎหมายต่าง ๆ
ซึ่งสมาชิกสภาฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่มีความเข้าใจกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณีหากสภาฯ มีมติรับโอนทรัพย์สินแล้วต่อไปจะมีผลกระทบต่อสมาชิกสภาฯ
หรือไม่ อย่างไร ผมจึงขอเรียนสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านปลัด
อบต. ช่วยนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ และขอเชิญท่านปลัด อบต.
ชี้แจงครับ

นายมนตรี นทีนาถวรกุล

ปลัด อบต./

เลขานุการสภา อบต.บ้านตู่

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
การที่สภาฯ มีมติรับโอนทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทุกท่านได้รับทราบอยู่
แล้ว ตลอดจนการรับโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านตู่ การพิจารณาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่
ตำบลบ้านตู่ยืมไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มฯ และเพื่อบรรเทาในที่ประชุมแห่งนี้
ว่าบัดนี้ได้ยกฐานะเป็น หจก.แล้ว

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๐๗ การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมีใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ จะกระทำมิได้

ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการ
ซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย

ในกรณีที่พัสดุเกิดความชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้
กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา ๒๐๗ กรณีหน่วยงานของรัฐจะให้ยืม
พัสดุไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น แต่ผมก็ไม่แน่ใจ
ว่ากลุ่มวิสาหกิจนาแปลงใหญ่ซึ่งได้จดทะเบียนเป็น หจก.ไปแล้ว ถือว่าจะ

นำไปใช้ในงานราชการหรือไม่ ถ้าเป็นงานราชการก็ยืมไปใช้ได้แต่หากไม่ใช่
งานราชการก็ไม่สามารถให้ยืมได้ จึงขอนำเรียนให้ทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ขอขอบคุณท่านปลัด อบต. และขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม ขอ
เชิญท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยาชี้แจง ครับ

นายพิชัย ชำนาญยา

ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา
อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การยืมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ราชการ ด้วยมีหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ๐๒๘๔๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เป็นหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยว่า การที่กลุ่มจังหวัดจะ
โอนพัสดุที่ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไปให้กลุ่มเกษตรกรยืม ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์เขาได้ตอบข้อหารือว่า กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ซึ่งมิใช่
ส่วนราชการยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนและเน้นลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น โดยการยืมครุภัณฑ์ที่ได้จัดหา
โดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการให้ยืมดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการก็สามารถทำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘, ๒๐๙
และข้อ ๒๑๑ กล่าวคือต้องมีการบันทึกยืม การส่งคืน สรุปรว่าสามารถให้กลุ่ม
เกษตรกร ยืมพัสดุได้ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา และขอเชิญนายอำเภอเมือง
พะเยาชี้แจง ครับ

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์

นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ที่เคารพ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุมไม่
เสร็จสิ้นกระบวนการของระเบียบกฎหมาย เพราะกัก ขอบตัดทอน สิ่ง
ที่เป็นไปตามกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่
ควรอย่างยิ่ง ผมต้องตำหนิในฐานะที่ผมเป็นนายอำเภอ มีอำนาจดูแล กำกับ
การบริหารราชการแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล
ตำบล ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพราะระเบียบกฎหมาย
ต้องพูดให้ชัดเจนอย่าตัดทอน ถ้าตัดทอนแล้วความหมายจะผิดไปเลย ทุก
คนก็ทราบกันดีว่าแม้แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๘,๙ ท่าน ยังมีความเห็นไม่
เหมือนกัน แต่ทุกคนที่มีความเห็นไม่เห็นไม่เหมือนกันต้องทำคำวินิจฉัย
ส่วนตัวประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทุกคนได้รับรู้ รับทราบ เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาทุกคนจะได้รับรู้รับทราบว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคน
ไหน หรือ ปช.คนไหน ตัดสินอย่างไร

กรณีนี้ก็เช่นกันเมื่อท่านชี้แจงตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว ท่าน
ต้องให้เสร็จสิ้นกระบวนการว่าคณะกรรมการวินิจฉัยซึ่งมีอำนาจตัดสิน
หรือตีความระเบียบอย่างไร ตามที่ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยาได้นำเรียนถ้า
วันนี้ท่านท้องถิ่นฯ ไม่มาช่วยผมชี้แจงในที่ประชุม ผมก็ไม่รู้ว่ามีหนังสือฉบับ
นี้ ก็เหมือนกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุกระเบียบเขาจะเขียนไว้

ชัดเจนว่าหากมีข้อขัดแย้งในระเบียบคำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทย คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด ข้อความตามกฎหมายต้องเป็นแบบนี้ ทุกอย่างระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวอ้าง แม้แต่กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนก็ยังมีความเห็นที่ต่างกัน แต่คนที่ทำหน้าที่ตัดสินหรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุดก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ก็เหมือนกันในพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองก็จะเขียนว่า คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีกว่าการที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเป็นที่สุด หรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารให้ถือเป็นที่สุด ถ้าไม่มีเขียนก็มีศาลปกครองเป็นองค์กรสุดท้ายที่ตัดสินถึงที่สุดเป็นต้น ก็ขอฝากการชี้แจงในที่ประชุมขอให้ใช้ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งมีอำนาจเทียบเท่ากฎหมายนั้น หรือเป็นคำวินิจฉัยขององค์กรตามระเบียบกฎหมายนั้น ๆ หรือเป็นคำวินิจฉัยขององค์กรตามระเบียบกฎหมายนั้น ๆ มาพูดคุยในที่ประชุมด้วย ขอฝากท่านปลัดเพราะท่านมีหน้าที่ควบคุมหรือชี้แจงตามระเบียบกฎหมายให้ชี้แจงสิ้นสุด อย่าอ่านแบบตัดทอน ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายมนตรี นทีนาถวรกุล
ปลัด อบต./
เลขานุการสภา อบต.บ้านตู่

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยา และขอเชิญปลัด อบต. ครับ

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีที่ได้นำเรียนข้อระเบียบ คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบข้อนี้ก็ได้ผ่านการวินิจฉัยจากคณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๔๗๗๗๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ (ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด) เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผมขออ่านหนังสือฉบับนี้ในที่ประชุมรับทราบว่ามีได้ตัดทอนข้อความอื่นใด ขอนำเรียนว่าจะอ่านให้จบ ดังนี้ เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๐๖๐๔๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ๔(๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไข

หรือมีการระติตพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

๒. ความหมายของคำว่า งานก่อสร้าง จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

๓. กรณีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะตัดแปลงพัสดุ เช่น ตัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกแบบเปิดข้าง เพื่อนำมาใช้บริการประชาชนในด้านอื่น ๆ จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร

๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาโดยวิธีสอบราคา ได้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร

๕. กรณีการพิจารณาโทษเป็นผู้ที่ทำงานที่มีพฤติการณ์อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และอำนาจในการพิจารณาสั่งลงโทษให้เป็นผู้ที่ทำงานเป็นผู้ใด

๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะมีแนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และงานก่อสร้างลักษณะใดที่บังคับให้ต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องมีคุณลักษณะใด

๗. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

๘. การเบิกจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

๙. การยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งรูปไปใช้ในราชการ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

๑๐. กรณีที่ อปท. มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เก่า จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

...๓...๙. กรณีข้อหาหรือ ๙ (การยืมพัสดุ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้กำหนดเรื่องการยืมไว้ดังนี้

ข้อ ๒๐๗ กำหนดว่า "การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของทางราชการจะกระทำมิได้"

ผมก็เลยมีความเห็นว่ากรณีตามข้อ ๒๐๗ นี้ ไม่ทราบว่าการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนเมื่อรับโอนครุภัณฑ์มาแล้วและมอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรและยกฐานะขึ้นเป็น หจก. จะเข้าข่ายการนำไปใช้งานราชการหรือไม่ ผมจะไม่ขอฟันธงว่าใช่ หรือมีใช้งานราชการ ผมไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่านำไปใช้งานราชการหรือไม่ครับ ขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบ

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ และขอเชิญท่านนายอำเภอเมืองพะเยา ครับ

ประธานสภา อปท.บ้านต๋อน

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงศ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านปลัดก็ยังคงเหมือนเดิมคืออ่านไม่จบ ขอให้ท่านอ่านวรรคท้าย ตามท่านบอกว่าจะอ่านให้จบทุกตัวอักษรท่านยังอ่านไม่จบ ขอให้ท่านอ่านวรรคท้ายให้ที่ประชุมได้ทราบมีหรือไม่ หากไม่มีผมจะได้อ่านให้ฟัง ดังนี้

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คือ หจก. บริษัทจำกัด วิสาหกิจชุมชน(ถือว่าเป็นนิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดา คือ บุคคลทั่วไป เกษตรกร แต่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการให้ยืมพัสดุที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก็สามารถกระทำได้อย่างไรก็ตาม หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐๘ ข้อ ๒๐๙ และ ข้อ ๒๑๑

หนังสือลงนามโดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมวินิจฉัย

การชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งถือเป็นองค์การที่เกียรติศักดิ์สูง ข้อมูลทุกอย่างต้องเกิดจากข้อเท็จจริงมิใช่ตัดต่อ ตัดทอน ต้องเป็นหนังสือที่เป็นจริง ถ้าท่านอ่านแบบนั้นคือท่านแถลงข้อความเท็จต่อที่ประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่งในระเบียบการประชุมว่าเช่นใดขอสอบถามท่านเลขาธิการ การทำข้อมูลเท็จแจ้งในที่ประชุมมีความผิดอย่างไร ท่านประธานสภาฯ การทำข้อมูลเท็จแจ้งในที่ประชุมมีความผิดอย่างไร ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงด้วย เดี่ยวผมจะใช้อำนาจของนายอำเภอในการกำกับดูแล เรียกประธานสภาฯ ไปชี้แจงที่อำเภอ ผมมาในนามบทบาทของนายอำเภอมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพราะฉะนั้นผมต้องให้เกียรติต่อที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ต้องการสอบถามผมจะชี้แจงให้ตรงตามข้อเท็จจริง แต่ถ้าผมใช้อำนาจนายอำเภอท่านต้องไปชี้แจงผม

หนังสือฉบับจริงคือฉบับนี้ ท่านประธานสภาฯ ชี้แจงได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

เรียนท่านนายอำเภอเมืองพะเยา เนื่องจากกรณีเช่นนี้เป็นครั้งแรกในการทำงาน ด้วยตัวผมเองขอยอมรับว่าอาจจะบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนมากนัก และยังไม่ใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ และขอแนะนำเรียนท่านนายอำเภออีกประเด็น คือ การที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามนั้น เพราะมีความเป็นห่วงในการรับโอนพัสดุ คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และการนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และต้องเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและองค์กรที่เราจะรับเข้ามา

ผมขอแนะนำเรียนว่าเนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ บางท่านก็เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และผู้บริหารบางท่านก็เป็นคณะกรรมการ ผมจึงขอเรียนถามว่าถ้าเรารับโอนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกสภาฯ หรือไม่ ผมก็เป็นห่วงข้อกฎหมายเรื่องนี้ด้วย จึงขอเรียนสอบถามท่านนายอำเภอเมืองพะเยา ครับ

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงศ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของท่าน ท่านทำถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผมชื่นชมแล้วก็ยอมรับขอเป็นแบบนี้ตลอดไป ท่านทำถูกแล้วท่านสงสัยตรงไหนขอให้ถามแต่คนที่ดูแลระเบียบกฎหมาย กฎหมายที่เขียนไว้ฝ่ายเลขาฯ หรือฝ่ายอะไรก็ได้ที่นำเสนอข้อเท็จจริง ต้องชี้แจงให้เป็นที่ไปตามระเบียบกฎหมาย อย่าตัดทอนข้อความอันหนึ่งอันใด หรือนำเอกสารเท็จมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมสภา ต้องอ่านทั้งฉบับไม่ใช่อ่านตัดทอนและให้ความเห็นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ต้องให้สภาฯ เป็นคนตัดสินใจ อย่างเช่นหนังสือฉบับนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นหนังสือที่ทางรัฐบาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยกฎหมาย เขาได้ชี้แจงแล้วเราต้องอ่านให้ชัดเจนเพื่อสภาฯ จะได้ข้อมูลในการตัดสินใจ ผมถือว่าเป็นการตัดคำที่ผิดความหมาย ในที่ประชุมแห่งนี้ขอให้ตัดเทพไว้ด้วย

กรณีที่ท่านประธานสภาฯ ได้สอบถาม ว่าเมื่อรับโอนมาแล้วจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ นั้น (ตอบ) ไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์แต่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตามกฎหมายในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมจะขอยกอำนาจหน้าที่ของท่านนำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ ตามกฎหมาย

๑. รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศ

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทำบริการสาธารณะ รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน ข้อความทุกตัวอักษรตามมาตรา ๗๕ แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ (เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น)

๒. หมวด ๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

- (๔) การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ
 - (๕) การสาธารณสุขการ
 - (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 - (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 - (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - (๙) การจัดการศึกษา
 - (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 - (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 - (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 - (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
 - (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 - (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 - (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 - (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 - (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 - (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 - (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 - (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 - (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
 - (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - (๒๕) การผังเมือง
 - (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 - (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 - (๒๘) การควบคุมอาคาร
 - (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล(ถ้าไม่ทำผิดกฎหมาย) ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗) คัดค้าน การดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒) การท่องเที่ยว

(๑๓) การผังเมือง

ทั้งหมดนี้เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ ที่ต้องทำและอาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผมได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ผมจะไม่แปลให้ท่านขอให้แปลเองผมขออ่านให้ฟัง ซึ่งกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและท่านต้องมื่อองค์ความรู้ เพราะถ้าแปลก็เหมือนผมเอาความเห็นส่วนตัวไปให้ท่านเหมือนชั่งจูงซึ่งไม่ถูก ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายชาติชาย อุปก้าว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยา และขอเชิญสมาชิกสภา ชักถาม
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า ณ ช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้
ผ่านพ้นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ผมจึงขอปรึกษาหารือว่าเราไม่ต้องเร่งรีบในการลง
มติการรับโอนครุภัณฑ์เหล่านี้ เพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ จึงอยากจะเสนอในที่ประชุมว่าควรให้ อบต.ทำหนังสือหารือไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน แล้วค่อยนำมาพิจารณากันใหม่
เป็นความเห็นส่วนตัวของผมที่ขอเสนอเพื่อปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา อบต.
แห่งนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายจำเริญ ใหม่ตะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ และขอเชิญสมาชิกสภา ท่านอื่นชักถาม
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอว่าควรหารือเรื่องนี้ก่อนไม่
ควรใจร้อนเพราะช่วงนี้การเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วชาวนาไม่ได้ทำอะไรแล้ว และ
เครื่องจักรกลก็จอดอยู่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และขอกล่าวถึงคำพูดท่านนายอำเภอเมือง
พะเยาเมื่อข้างต้น ที่พูดถึงเรื่อง ประปานั้น ด้วยประปาเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของ
รัฐวิสาหกิจชุมชน หรือไม่ใช่ หจก. อบต.จึงมีอำนาจเต็มทีในการอำนวยความสะดวก
สะดวกให้แก่ชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านเพราะประปาเป็นของชาวบ้านอย่างแท้จริง
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลแต่ อบต.ก็ยังคงดูแลเพิ่มเติมเพราะว่า อบต.ยังมี
ความรับผิดชอบในการใช้น้ำอุปโภค บริโภค จึงขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายวิชัย แก้วก้อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ และขอเชิญสมาชิกสภา ท่านอื่นชักถาม
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอสอบถามว่า

๑. หากรับโอนครุภัณฑ์แล้วและมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบ้าน
ตู่ สมมุติว่ากลุ่มเกษตรกรฯ เลิกกิจการไปแล้ว ครุภัณฑ์อาจจะมีการสูญเสีย อาจจะ
ไม่ได้ซ่อมแซมและผลจะเป็นอย่างไร

๒. สมมุติว่าทางสมาชิกหรือคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จะขอ
ยืม ในเมื่อเห็นว่าเครื่องจักรอาจจะมีการเสื่อมสภาพเป็นการลงทุนที่สูงไม่ใช่เป็น
การซ่อมแซมและผลจะเป็นอย่างไร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายถวิล ธาตุอินจันทร์
รองนายก อบต.บ้านตู่

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ และขอเชิญ นายถวิล ธาตุอินจันทร์
รองนายก อบต.บ้านตู่

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมือง
พะเยา ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเรียนในที่ประชุมผมในฐานะคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
จุดประสงค์ของห้างฯ ก็มีอยู่ชัดเจนแล้วในการจัดตั้งห้างฯ ซึ่งเป็นไปโดยกฎหมาย
ว่าจุดประสงค์เพื่ออะไร กำไรแบ่งปันกันเพื่อกลุ่มในตำบลเราโดยผ่าน

คณะกรรมการ และการที่จะจดทะเบียนนั้นได้จะต้องมีวัตถุประสงค์ของห้างฯ ซึ่งต้องมีความชัดเจน และต้องมีกฎหมายอีกหลายตัวที่มาควบคุมตรงนี้

๑. หากมีการยกเลิกห้างฯ จริง ต้องมีการชำระห้างทั้งหมดทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน จะต้องเข้ามากำกับ ดูแล โดยกฎหมาย ไม่ใช่จะเลิกก็เลิกได้เลยเหมือนกลุ่มคณะบุคคล ผมจะขอยกตัวอย่าง คำว่ากลุ่มคณะบุคคลถ้าผู้ใดจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะถูกฟ้องร้องได้ แต่คำว่านิติบุคคลจะถูกฟ้องร้องไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน เป็นเพียงกลุ่มคณะบุคคลหากมีการเบี้ยวหนี้ในการที่ไม่จ่ายเงินสมาชิกสงเคราะห์ศพไม่สามารถไปฟ้องในลักษณะกลุ่มได้ จะฟ้องได้แต่ประธานคนเดียวเพราะไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะถือว่าไม่มีกฎหมายรองรับดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ แต่กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ๑๕ คน โดยมีประธานเป็นผู้รับผิดชอบ หากจะฟ้องก็สามารถฟ้องทั้งกลุ่มฯ ทั้งคณะได้ตามกฎหมาย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากกลุ่มยกเลิกหรือไปไม่รอดต้องมีการชำระในการยกเลิกห้างต้องมีการชำระบัญชีทั้งหมด เพราะไม่ใช่จะสามารถยกเลิกได้เลย เหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวกันเหมือนกับนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญ การที่คน ๒ คนที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ยังเป็นนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอยู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าคน ๒ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแต่ตรงนี้เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยตามกฎหมาย ตามที่นายอำเภอแนะนำเรียนที่ว่าถ้าห้างหุ้นส่วนน้อยไปให้จดทะเบียนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการขายข้าวทั่วประเทศเพื่อดำเนินกิจการตลอดไป หรือถ้าหากว่ามีโอกาสเติบโตใหญ่ขึ้นเหมือนกับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็ขยับขึ้นไปอีกตอนอีกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัทมหาชนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถขายหุ้นได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการระเบียบกฎหมาย

ทั้งหมดนี้คือขั้นต้นที่กลุ่มฯ ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเพื่อจะรับโอนรถอีกคันที่มอบให้กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่เป็นคันที่ ๒ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดโอนมาให้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรฯ เลย ปัจจุบันมีการบริหารจัดการงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีประธาน ๑ คน และที่เหลือเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล แต่การชำระบัญชีประจำปีจะต้องเป็นการที่สมาชิกเรียกร้องให้มีการประชุม เกี่ยวกับการเงิน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนั้น หากพบความไม่ถูกต้องก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่สามารถเรียกร้องเอาความผิดกับกลุ่มเกษตรฯ ได้

ทั้งนี้ราคาในการบริการเกี่ยวข้าว(ราคา ๖๐๐ - ๗๐๐ บาท) ก็ต้องเป็นไปตามมติของกลุ่มฯ ซึ่งหากผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ จะเก็บไร่ละ ๖๐๐ บาท แต่จะแบ่งปันคืนทุนภายหลังโดยจะลดราคาให้ไร่ละ ๕๐ บาท ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะลดให้ถูกกว่าราคาทั่วไป หากเป็นรถที่อื่นอาจจะราคา ๗๐๐ บาทซึ่งสุดแล้วแต่เขาจะเรียกร้อยราคาเอง แต่ในเรื่องรายละเอียดการบริหารจัดการปลีกย่อยอาจจะไม่ถูกใจ เช่น ราคาอาจจะแพงหรือถูก, การเกี่ยวข้าม เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะบริหารจัดการที่จะให้ลงตัว เพราะว่าลักษณะการทำงานในพื้นที่เราค่อนข้างที่จะหนักหนา บางคนเห็นวารถเกี่ยวข้าวลงพื้นที่แล้วผ่านนาของเขาก็มี

ความต้องการเกี่ยวข้าวแต่บางครั้งเราก็ไม่อาจจะทำให้ได้ จึงเกิดความไม่พอใจมีการกล่าวใส่ร้ายต่างๆ นาๆ มีบางคำพูดที่ไม่เหมาะสม ผมเองก็เคยได้เข้ามาดูแลรถก็พยายามป้องกันมิให้ใครเห็นแค่ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเคยพูดว่ากลุ่มจะล้มซึ่งหากรถผ่านนาเขาแล้วไม่เกี่ยวให้เขา กลุ่มจึงถูกจ้องจับผิดว่ามีการยกยอกเงิน จึงเป็นกระบอกเสียงที่มีผลเสียออกมาให้ได้ยิน นั่นอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ยอมรับกลุ่มตั้งแต่แรก แต่เมื่อเขาต้องการใช้ผลประโยชน์จากรถและไม่ได้การตอบรับจากกลุ่มเขาจึงให้ข้อมูลในทางที่ไม่ดี

ผมในฐานะเป็นฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นด้วยที่ท่านนายอำเภอจะมอบให้กลุ่มในตำบลของเรา ต่อไปถ้ารับมอบแล้วการบริหารจัดการจะอยู่ในการควบคุมของกระบวนการทางกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการควบคุม ผมเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่ากลุ่มจะล้มก็จะยังสามารถตรวจสอบได้ การใช้เครื่องจักรมีจำนวนในใช้งานอยู่ ๓,๐๐๐ ชั่วโมง จะเหลือเปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักรเครื่องยนต์อยู่ที่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถจัดสรรในความเป็นจริง ถึงแม้ว่ากลุ่มจะรับไปและหากเกิดว่ามีรถเสียไป ๑ คัน ซึ่งจะส่งมอบคืน ถือว่าเป็นการดีที่กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเพราะมีกฎหมายควบคุมในการรับเข้าสู่บริษัท คือ ถ้ามีรถอยู่ ๑ คันก็จะต้องนำทะเบียนรถเข้าสู่ของกลุ่มหรือห้างหุ้นส่วนบรรจรถ ๑ คัน เพราะไม่มีรายได้จากที่ไหนจะต้องถูกกำหนดไว้ว่าถ้ามีรถบรรจรถ ๖ ล้อ ๑ คัน ห้างหุ้นส่วนต้องสรุปบัญชีส่งของทุกเดือนและสิ้นปีต้องสรุปบัญชีประจำปีส่งกรมสรรพากร ต้องส่งสรุปบัญชีการควบคุมในเรื่องของการจดทะเบียนห้าง ซึ่งความเป็นจริงแล้วที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ถูกควบคุมโดยกฎหมายมิได้ทำขึ้นมาลอย ๆ ซึ่งมีความเป็นห่วงอยู่ ผมเองซึ่งได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการก็ศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่พอสมควรและเห็นดีด้วย แต่ถ้ามุมมองของคนในพื้นที่อาจจะมองว่าเกิดการทุจริต การยกยอกทรัพย์สิน มีการทำงานไม่โปร่งใสหรือไม่ อย่างไรนั้น ตรงนี้สามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายผ่านทางคณะกรรมการก็ได้ แต่หากมีความโปร่งใสอยู่แล้วซึ่งทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบให้ หรือจะร้องเรียนไปที่อำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมให้มีการตรวจสอบต่อไปเป็นข้อควรปฏิบัติต่อไป

การพิจารณาในครั้งนี้มีอยู่ ๒ ประเด็น คือ สภาฯ จะมีมติเห็นชอบรับโอนหรือไม่รับโอน หากมติเห็นชอบรับโอนอาจจะเห็นว่ามีปัญหาของกลุ่มในการบริหารจัดการซึ่งอาจจะสงสัยว่ามีปัญหาในภายหน้าหรือไม่ ตามที่ท่านนายอำเภอเมืองพะเยา ได้นำเรียนข้อมูลไปแล้วโดยท่านได้อ้างอิงตั้งแต่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ซึ่งได้กำหนดว่าท้องถิ่นมีอำนาจที่ต้องดูแล เช่น บำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ การทำมาหากิน การดูแลความเป็นอยู่ประชาชนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งท่านนายอำเภอเมืองพะเยาได้นำเรียนชี้แจงได้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งท่านไม่ได้อ้างถึงแค่ระเบียบ ข้อสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ แต่ท่านได้อ้างอิงตั้งแต่ กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งเป็นนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ได้กระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ผมขอแนะนำเรียนข้อคิดเห็นเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ขอขอบคุณรองนายก อบต.บ้านต๋อน และขอเชิญนายอำเภอเมืองพะเยาชี้แจงครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงศ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การรับโอนทรัพย์สินนั้นท่านจะต้องลงมติว่าจะรับโอนหรือไม่รับโอน เท่านั้น ซึ่งหากท่านเลื่อนออกไปอาจจะกระทบกระเทือนกับท้องถิ่นอื่นที่เขายากได้เพราะขั้นตอนมีใช้แค่ ๑ ปี ซึ่งอาจจะมากกว่านั้น หากจะให้ไว้ในฤดูกาลผลิตหน้าทรัพย์สินนั้นอาจจะได้รับโอนมาที่ท้องถิ่นเลย เพราะวาระขั้นตอนตามที่ผมนำเรียนเมื่อสภาฯ มีมติสมมติว่ารับโอนต้องรายงานการประชุมสภาไปที่อำเภอ และอำเภอรายงานไปที่จังหวัด และจังหวัดโดยเกษตรจังหวัดนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดหากมีมติเช่นใดจังหวัดส่งมติไปที่คณะกรรมการกลุ่มภาคเหนือตอนบนหากมีมติเช่นใด หากมีมติให้โอนจะส่งเรื่องไปสำนักงบประมาณหากสำนักงบประมาณเห็นชอบด้วยจะส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางซึ่งขั้นตอนนี้ผมคาดว่าประมาณ ๑ ปี ก็คงจะช้าและตอนนี้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เห็นชอบรับโอนแล้ว และมีอีก ๑ หน่วยงานที่อยากจะได้เขาได้นำเรียนมายังผมแล้วว่าถ้าหากสภา อบต.บ้านต๋อน ไม่อนุมัติเขาก็จะรับต่อก็คือเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นดุลยพินิจของสภาแต่ผมขอแนะนำเรียนในที่ประชุมว่าถ้าหากเลื่อนผมคงไม่รอ ผมก็จะทำหนังสือถึงเทศบาลตำบลบ้านต๋อมให้เตรียมการประชุมสภาใช้ดุลยพินิจว่าจะรับหรือไม่รับโอนทรัพย์สิน ถ้าไม่รับโอนก็ยังมีหลายกลุ่มที่ต้องการ ก็ขอเรียนในที่ประชุมทราบครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
นายพิชัย ชำนาญยา
ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองพะเยา และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ชักถามครับ
เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเรียนสอบถามท่านนายก อบต.บ้านต๋อน ครุภัณฑ์ที่นำเข้าที่ประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชตามที่ได้ขออนุมัติโครงการ ซึ่งได้ประชุมร่วมกับ อบต.แม่ใส, อบต.จำป่าหวาย, อบต.บ้านต๋อน และ อปท.อีกหลายแห่งนั้น เป็นโครงการชุดนี้หรือไม่ที่ได้ทำโครงการเสนอไปขอ ตามที่ท่านวิชัย แก้วก้อน ได้เป็นห่วงกังวลและสอบถามว่ากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม่ขอยืม ซึ่งขอให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเป็นโครงการที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เสนอไปขอโครงการนี้โดยตรง จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เชิญท่านนายก อบต.บ้านต๋อนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
นายบาล บุญแก้ว
นายก อบต.บ้านต๋อน

ขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา และขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรียนประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านต๋อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับโครงการนี้แต่เดิมเป็นโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งบ้านบัวจะเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งมีการต่อยอดคือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และมีการประชุม ซึ่งมีนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอว่าเราจะทำอย่างไรให้ลดต้นทุนเรื่องการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวก็เลยมีนโยบายทางกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โดยท่านสวัสดิ์ ปานา เป็นประธานเสนอขอยืมรถชุดนี้เพื่อนำมาดำเนินการของตำบลบ้านต๋อน จึงเป็นข้อมูลครั้งแรกที่ประชุมร่วมกันและได้ทำหนังสือส่งไปที่อำเภอและจังหวัดและส่งไปที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อขอยืมรถชุดนี้มาดำเนินการแล้วเป็นระยะเวลา ๓ ปี จึงขอเรียนในที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายอินแก้ว ใจสืบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านตู่ และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ชักถามครับ
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่น
อำเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายชาติชาย อุบแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ เนื่องจาก
เรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนื่องจากสมาชิกสภาฯ ยังไม่มี
ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจึงควรศึกษาก่อน และเหตุใดจึงโยนให้
อบต.รับโอนครุภัณฑ์ชุดนี้ หรือเห็นว่าไปไม่รอดถึงได้โยนมาให้ อบต. และหาก
อบต.รับโอนแล้วและมอบให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หากเขาไม่รับจะนำไปไว้ที่
ไหนและทำอย่างไรต่อไป การซ่อมแซม การดูแล เมื่อเป็นทรัพย์สินของ อบต.แล้ว
ก็ต้องดูแลรักษา ผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายวิชาตี รูปศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ชักถามครับ
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่น
อำเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สำหรับรถเกี่ยวข้าวซึ่งได้จัดซื้อมานานแล้วดูจากสภาพผ่านการใช้งานมานานแล้ว
บางครั้งผมเห็นจอดอยู่กลางทุ่งนาปรากฏว่ารถเสียเกี่ยวข้าวไม่ได้ ผมจึงเห็นว่าก่อน
ลงมติเห็นควรตรวจสอบสภาพก่อน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นายอำเภอเมืองพะเยา

ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ และขอเชิญนายอำเภอเมืองพะเยาครับ
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา สมาชิก
สภา อบต.บ้านตู่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การลงมติขอให้ มี ๒ อย่างว่าจะ
รับหรือไม่รับเท่านั้น ถ้าจะขอหรือคงไม่ขอเพราะไม่ต้องกักที่อื่น ท่านต้องตัดสินใจ
เลยเพราะว่าที่ผมแถลงต่อที่ประชุมนั้นชัดเจนตามระเบียบกฎหมายแล้ว ขอให้
ท่านตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอา ผมคงจะบังคับท่านไม่ได้เพื่อให้ฤดูกาลผลิตต่อไป
ทันต่อความต้องการอยากจะได้ให้กลุ่มอื่นที่เขายังมีความต้องการอยู่ได้รับโอนไป
เพื่อจะได้ไม่ต้องกักเหมือนการเหยียบเรือสองแคม ขอให้ชัดเจนเพราะว่าเกษตรกร
ของอำเภอเมืองพะเยามีหลายหมื่นไร่ศักยภาพในการที่รถเกี่ยวข้าวที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรยังมีความต้องการสูงอยู่มาก ถ้าตำบลบ้านตู่จะเอาก็ต้องบอกว่าเอาถ้า
ไม่เอาก็ต้องบอกไม่เอา ขั้นตอนในการทำธุรกรรมต่อไปตามที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้น
ภายใน ๑ ปีอาจจะไม่เสร็จ ในการยืมครั้งต่อไปกลุ่มไหนที่มีความต้องการอาจจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อน จึงขอนำเรียนในที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายอภิเดช วงศ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

ขอบคุณนายอำเภอเมืองพะเยา และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ชักถามครับ
เรียนประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ นายอำเภอเมืองพะเยา ท้องถิ่น
อำเภอเมืองพะเยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
เห็นว่าตลอดการประชุมส่วนมากไม่ค่อยยอมรับกัน สำหรับญัตตินี้ผมขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ ขอลงมติว่าจะรับโอนหรือไม่รับโอน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำเรียนให้ที่
ประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.บ้านตู่ชักถาม เมื่อที่ประชุมไม่มีการชักถามหรือ
เสนอเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุมต่อญัตติการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ การลงมติโดยขอให้ยกมือขึ้นพื้นเหนือศีรษะ

มติที่ประชุม

ญัตติการขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ดังนี้

๑. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อยันมา รุ่น EF๕๑๔MU จำนวน ๒ คัน
๒. รถเกี่ยวนาข้าวแบบมีตัวบรรจุในตัว ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น DC-๗๐G Plus จำนวน ๒ คัน
๓. รถบรรทุกและเคลื่อนย้ายแบบลากจูง ยี่ห้อ Vinking รุ่น DC-๗๐G จำนวน ๒ คัน

ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบจำนวน ๙ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง เห็นชอบจำนวน ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

๒.๑ เรื่องเสนอจากสมาชิกสภา อบต.

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
นายวิชาตี รูปศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

วาระนี้ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากบริเวณข้างทางแยกไปโรงเรียนฟากกวันวิทยาคมมีที่ว่างไว้ ๒ ท่อน จึงขอสอบถามว่าเป็นความรับผิดชอบของใครที่จะใ้ว่างท่อ เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
สิบเอกจักริน จิตปลื้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ตามที่ท่านแจ้งมานั้นจะขอตรวจสอบสถานที่ก่อน สำหรับหมู่บ้านอื่นถ้าจะวางท่อผมขอให้แรงงานหมู่บ้านช่วยกันดำเนินการเพราะ อบต.จะจัดซื้อวัสดุให้ แต่อบต.ไม่มีแรงงานทำให้ จึงขอนำเรียนให้ทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
นายประยูร ใจบาล
รองประธานสภา /
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ แจ้งมานั้น เนื่องจากบริเวณข้างทางถนนระหว่างหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ มีที่ว่างไว้ ๒ ท่อนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะขอความอนุเคราะห์รถของท่าน นายถวิล ชาติอินจันทร์ รองนายก อบต. หากท่านนำรถไปตัดดินบริเวณนั้นเสร็จแล้วจะขอเดินไปถมงานวางท่อโดยจะขอแรงงานจากหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ช่วยกันวางท่อโดยจะขอนัดหมายกันในคราวต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านต๋อน
นายอภิเดช วงศ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านต๋อน ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม ขอขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านต๋อนที่ดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดอำเภอเมือง หมู่ที่ ๖ (บ้านป่าไม้) ซึ่งดำเนินโครงการไปประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่แบบแปลนอาจจะผิดเพี้ยนเพราะเท่าที่เห็นมาการวางท่อจะมีการทรินรองพื้นท่อนวางท่อ การทำพื้นตลาดอำเภอเมืองต้องเสมอกับท้องเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ซึ่งหากออกแบบและทำไปแล้วก็พอรับได้คืออยู่ข้างแต่โอกาสต่อไปขอให้ท่านเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมได้กล่าวไป เพื่อจะได้ก่อสร้างรางได้ขยายยาวไปอีก สมมุติ ๕๐ ท่อ จะได้รางยาวอีก ๕๐ เมตร ขอนำเรียนให้ทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
สิบเอกจักริน จิตปลื้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้าง
ศาลาเหมือนไม่ใช่เป็นงานวางท่อ แต่เนื่องจากเส้นดังกล่าวมีท่อวางอยู่หน้าบ้าน
ขวางเส้นนั้น ๆ จึงได้ขุดร่องและเทลาด ซึ่งอาจจะมีการวางท่อพร้อมไปด้วย
ประกอบกับพื้นที่นั้น ๆ ไม่ได้เรียบแต่น้ำก็สามารถไหลผ่านได้ หากคิดงานวางท่อ
อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก จึงได้ดำเนินการตามวิธีนั้นไปก่อน ถ้าไม่ขุดท่อออกจะ
ไม่เรียบน้ำจะขังเป็นแอ่ง ๆ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ปัญหาคือพื้นที่สูงกว่าศาลาเหมือนชาวบ้านจึงมีความเป็นห่วงเรื่องน้ำจะขัง
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม

นายจำเริญ ใหม่ตะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอฝากไปถึงผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากผมได้ดำเนินการปิดทางน้ำแล้ว
สำหรับโครงการหมู่ที่ ๒ จะดำเนินการเมื่อไหร่ครับ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
สิบเอกจักริน จิตปลื้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ขณะนี้ผมได้ดำเนินการกำหนด
ราคากลางเสร็จแล้ว กระบวนการต่อจากนั้นอยู่ที่งานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างและ
ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่อยู่ระหว่างรอทำสัญญา แต่เนื่องจากขณะนี้เจ้าพนักงานพัสดุ
ช่วงนี้เร่งทำโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหากเสร็จแล้วจะเร่งทำสัญญาจ้าง
ต่อไป จึงขอเรียนให้ทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายอินแก้ว ใจสืบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
ประธานสภา อบต.บ้านตู่
สิบเอกจักริน จิตปลื้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม ๑ จุด บริเวณหน้าบ้านครูศรีวรรณ ขอบคุณครับ

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ผมได้กำหนดวงเงินดำเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้าและจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งงบดำเนินการประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(โดยประมาณ) ระยะทาง ๑ กิโลเมตร(โดยประมาณ) โดยจะออกไปสำรวจพื้นที่กับ
ท่านนายณัฐพล วงศ์ชาคม รองนายก อบต.บ้านตู่ เมื่อสำรวจเสร็จแล้วจะนำมา
ปรึกษาหารือสรุปกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการจุดไหนก่อนเพื่อจะได้แจ้งเรื่องไปยัง
สำนักงานการไฟฟ้าสำรวจและออกแบบเพื่อขยายเขตไฟฟ้าต่อไป จึงขอเรียนให้
ทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ขอเชิญนายอภิเดช วงศ์แก้ว ซักถามผู้อำนวยการกองช่างเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
จุดที่มีแล้ว และที่เหลือจะขอเพิ่มอีกได้หรือไม่

นายอภิเดช วงศ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
ประธานสภา อบต.บ้านตู่

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตู่ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมได้เขียนคำร้องและยื่นเสนอนายก อบต.แล้ว จึงขอเรียนให้ทราบ

ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม (ที่ประชุมไม่มีเรื่อง
เสนอจากสมาชิกสภาฯ เพิ่มเติม) หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหาร

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นายบาล บุญก้า
นายก อบต.บ้านตู่

วาระนี้ ขอเชิญผู้บริหาร อบต. เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งมี
ดังนี้

๑. ประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจจะพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสม จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาเลือกโครงการที่จะดำเนินการ หมู่บ้านละไม่เกิน
๒๕๐,๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ต้องภายหลังจากประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับล่าสุดก่อน

๒. โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก ขณะนี้ได้เสนอของบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ

๓. โครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำ การปรับปรุงประปา ขอให้ท่านสมาชิกฯ
เสนอเรื่องเข้ามาให้นายก อบต. โดยจะให้กองช่างออกไปสำรวจพื้นที่ต่อไป

๔. ปีนี้จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ซึ่งจะประชุม
ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมประจำเดือนของ อบต.บ้านตู่กำหนดวันที่ สถานที่
ต่อไปคาดว่าไม่เกินภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เนื่องจากท่านต้องการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเยาวชน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบดำเนินการ
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายหมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน
๑๑ หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าสถานที่ ของรางวัล
และอื่น ๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้เป็นเพียงการคาดประมาณการซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่
ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกครั้งเพื่อจะได้เสนอเรื่องในการของบประมาณต่อไป

ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่วาระต่อไป

๖.๓ เรื่องเสนอจากสำนักงาน อบต.

ประธานสภา อบต.บ้านตู่
นางสุภา วงศ์ช่างเงิน
รองปลัด อบต.บ้านตู่

วาระนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงาน อบต. เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณ
สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอกบัว เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

กิจกรรมจิตอาสาทำฝายลำน้ำห้วยลึกบริเวณข้างวัดห้วยลึก ทาง อบต.สนใจที่
จะเข้าร่วมหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ มีเอกชนบริจาคทรายจำนวนหนึ่งโดยการ
ประสานงานของท่าน ส.อบต.อภิเดช วงศ์แก้ว ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ

นายอภิเดช วงศ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะ
ให้จัดกิจกรรมไปทางบ้านห้วยลึกบ้าง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตามที่ท่าน
ประธานสภาฯ ได้นำเรียนไปแล้ว

นายบาล บุญก้า
นายก อบต.บ้านตู่

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ นำเรียนต่อที่ประชุมขอให้ท่านทำ
หนังสือแจ้งรายละเอียดเข้ามายัง อบต. เพื่อจะได้แจ้งทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาต่อไป

ประธานสภา อบต.บ้านตู่

ท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่(ที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม) หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ แล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บ้านตู่ คณะผู้บริหารรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการประชุมก็ได้เสร็จสิ้นสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี และขอปิดการประชุมครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงชื่อ มนตรี นทีนาถวรกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายมนตรี นทีนาถวรกุล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว มีมติเห็นว่าการจัดบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่เลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้ มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ **ชาติชาย อุปแก้ว** ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายชาติชาย อุปแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ **กานจันท์ แท่งยา** กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางกานจันท์ แท่งยา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน หมู่ที่ ๑๐

ลงชื่อ **ทิวากรณ์ เสธา** กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายทิวากรณ์ เสธา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน หมู่ที่ ๗

- ขอรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ พฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ **สมศักดิ์ กุลธรดิลก** ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน